

Ngày 1/2/2021, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và đoàn kết, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết; đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với sự trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đặc biệt, với sự thống nhất và tin tưởng cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong niềm tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có thể thấy rằng:

Một là, kết quả của Đại hội là sự kết tinh sức mạnh nội lực của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; "Sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo"^[1] - cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân; là sự thể hiện cao của nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần trách nhiệm, đạo đức và ý thức tổ chức "kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng"^[2] của mỗi đại biểu dự Đại hội trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân, nên có sức mạnh truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong niềm vui và phấn khởi, tự hào, lời phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm

Hân hoan niềm tin và sự kỳ vọng về tương lai đất nước

(tuengiao.vn) Với sự truyền cảm hứng từ thành công của Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

và tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Đại hội: "Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động..." để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống không chỉ là lời hứa, là vinh dự và trách nhiệm của Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà còn chính là lời hứa của mỗi cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và nhân dân.

Hai là, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một khối thống nhất. Sức

mạnh của Đảng là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, là "đồng tâm nhất trí, mạnh bạo xung phong"^[3]; là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và "phải thật sự mở rộng dân chủ"^[4]; là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đồng lòng ủng hộ...

Vì thế, việc Đảng tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với

thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng... không chỉ thể hiện sự kiên định, bản lĩnh của một Đảng Mácxít cách mạng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện mà còn chúng tôi vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển

hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Ba là, nhiệm vụ của Đảng là "ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC"^[5] và "Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên"^[6]; vì thế, ở đâu và bao giờ, cán bộ, đảng viên cũng "phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ, tuyệt đối không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Cần có công lao càng phải khiêm tốn"^[7] để bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi.

Thực tế, kết quả của Đại hội về công tác nhân sự và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tin nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng thêm một lần khẳng định: Mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị

trung ương đến cơ sở luôn công tác của mình phải luôn phụng sự và liêm chính, phải "ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; phải tận tâm, tận lực vì dân", "phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt làm "quan cách mạng" ra lệnh ra oai... đi đúng đường lối quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước"^[8], nhất là "phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải "chỉ công vô tư" và có tinh thần "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Đó là đạo đức của người cộng sản"^[9] để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Bốn là, trong niềm vui chung và niềm tin tưởng vô địch vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào lời hứa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội", nhân dân kỳ vọng vào một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ

Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao...

Thành công của Đại hội XIII cũng cho thấy một sự thật là, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, những nội dung liên quan đến Đại hội XIII nói riêng, nhất là về công tác nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhằm chia rẽ/tách rời Đảng với dân tộc, Đảng với nhân dân và kiểu bảo vệ nước thì càng lộ rõ dã tâm thâm độc, xấu xa của chúng. Những luận điệu phản động của những người mượn danh yêu nước, dân chủ để chống Đảng này xuất hiện trong không khí mừng xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và mừng thành công Đại hội XIII của Đảng đang bùng lên trong cả nước nhất định sẽ được nhân dân nhận diện và cảnh giác cao độ.

Năm là, thành công của Đại hội cũng cho thấy, những thông tin trái trái trên mạng xã hội trước Đại hội và trong những ngày Đại hội diễn ra chỉ là sự bôi đen, bịa đặt của thế lực thù địch luôn có dã tâm chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những thông tin sai trái, thù địch như: Văn kiện Đại hội XIII chẳng có gì mới, nên "đó là con đường đi không đến", là sự đưa đất nước Việt Nam đến mãi lạc hậu; rằng Đại hội XIII của Đảng là cuộc tranh giành quyền lực, phe nhóm trong Đảng; là sự chia chác quyền lợi giữa các vùng miền; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng "chỉ là dân chủ của một nhóm người, đại khái là "con vật nào cũng bình đẳng, nhưng có một số con được bình đẳng nước Nguyễn Phú Trọng; "bỏ phiếu không quan trọng, kiểm phiếu quyết định tất cả"; rằng "việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tôi cho rằng đó là một điều xấu, không nên làm"; "xây dựng Đảng là xây dựng tinh hướng"^[10] cho thấy âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là không có điểm dừng.

Trong niềm tin tưởng và sự kỳ vọng, có thể khẳng định: Dù được lấp liếm dưới hình thức nào, bằng phương tiện gì thì những thông tin sai trái, thù địch, những luận điệu phản động lan tràn trên mạng xã hội cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới,

niềm tin tưởng và khát vọng mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước thành công của Đại hội XIII và tương lai tươi sáng của đất nước.

Với sự truyền cảm hứng từ Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; luôn "hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng"^[11] sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia/dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong niềm hân hoan và sự kỳ vọng, tin tưởng và bảo vệ Đảng, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang kiên trì xây dựng mà còn là động lực tinh thần và sức mạnh nội lực để nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước trên hành trình hướng đến tương lai, đến độc lập, tự do, hạnh phúc và phồn vinh.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.368
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.290
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.421
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.421
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.49
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.67
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.67
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.67
[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.609.

Công đoàn chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Những ngày này, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động (NLD). Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp vừa chăm lo tết cho NLD vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công điện số 04 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 28/1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, công đoàn

trung ương tại địa phương nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với hoạt động chăm lo tết cho NLD, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc chăm lo tết sẽ được thực hiện phù hợp để bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch. Trong chương trình "Tết sum vầy" năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức trao quà cho phù hợp; hạn chế tập trung đông người để phòng nguy cơ lây lan dịch. Hiện tại, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã, đang triển khai việc tổ chức tặng quà tết cho đoàn viên, NLD. Trong 9.400 suất quà trích từ nguồn kinh phí của các

cấp công đoàn để trao cho NLD, đến nay đã có khoảng 80% suất quà đã được trao tận tay NLD. Những suất quà còn lại, tùy theo diễn biến của dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở vẫn duy trì tổ chức trao quà cho NLD, tuy nhiên thay vì trao tài chương trình sẽ chuyển tới các công đoàn cơ sở để trao cho NLD, bảo đảm kịp thời.

Tại Vũ Thu, tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay Liên đoàn Lao động huyện sẽ trao 568 suất quà tết cho công nhân lao động tại 5 điểm với tổng số tiền và quà trị giá trên 397 triệu đồng. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức trao quà cho NLD tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam (xã Minh Lăng) với 100 suất quà. Với 4 điểm trao quà còn lại, Liên đoàn Lao động huyện sẽ chuyển về các công đoàn cơ sở để

trao tận tay NLD. Theo ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, mặc dù hoạt động chăm lo tết cho NLD tại các đơn vị, doanh nghiệp đã được chuẩn bị chu đáo song do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn cho NLD và sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện và công đoàn cấp trên về công tác phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động huyện đã thay đổi kế hoạch tặng quà tết bảo đảm phù hợp trong tình hình dịch hiện nay.

Tại các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, việc trao quà cũng được thực hiện gọn nhẹ theo đúng tinh thần chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Công ty TNHH Bông Thái Bình (cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình) hiện có 89 công nhân. Năm nay, ngoài 60 suất quà do

Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng, Công ty trích kinh phí trao 29 suất quà cho NLD. Tuy nhiên, thay vì tổ chức trao quà riêng, Công ty tổ chức lồng ghép với hoạt động trao quà của Liên đoàn Lao động thành phố ngay tại doanh nghiệp. Việc tổ chức trao quà bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch: NLD đến nhận quà bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách...

Cùng với hoạt động chăm lo tết cho NLD, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp đặc biệt chú trọng. Công đoàn các cấp đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch: Tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, NLD các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn NLD cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone

để phát hiện Covid-19; tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân biết cách lao động tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh;

không hoang mang, dao động trước những tin đồn thất thiệt; không chia sẻ, bình luận về tình hình dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các doanh nghiệp đã tổ chức phun thuốc khử trùng nhà máy, xưởng sản xuất, yêu cầu

tất cả NLD đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho NLD.

NGUYỄN CƯỜNG



Việc trao quà tết cho công nhân lao động bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.